

๒. หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน การคลัง และ งบประมาณ

ขอบเขตเนื้อหา ครอบคลุมสาระสำคัญเกี่ยวกับแนวคิดพื้นฐานของวินัยการเงินการคลังภาครัฐ วินัยทางการเงินการคลังตามรัฐธรรมนูญ หลักกฎหมายของวินัยการเงินการคลังและงบประมาณที่สำคัญ ข้อพิจารณาในการบริหาร งบประมาณ การบริหารทรัพย์สินเงินคงคลัง และการบริหารหนี้สาธารณะของผู้บริหาร การตรวจสอบวินัยการเงิน การคลังและงบประมาณของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่นำมาสู่อำนาจของศาลปกครองในการตรวจสอบคำวินิจฉัย การมีคำสั่งโทษปรับทางปกครอง รวมถึงประวัติศาสตร์และความสำคัญของการตรวจเงินแผ่นดิน กระบวนการยุติธรรมทางปกครองด้านการตรวจเงินแผ่นดิน หลักการและความสัมพันธ์ของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการตรวจเงินแผ่นดิน การตรวจเงินแผ่นดินและมาตรการในการควบคุมการเงินของรัฐเพื่อให้ระบบการควบคุมการตรวจสอบการเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีวินัย กระบวนการพิจารณาความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง คำวินิจฉัยชี้ขาดความผิดวินัยทางงบประมาณและการคลัง และมาตรการบังคับทางปกครอง ตลอดจนข้อพิจารณาทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐและการตรวจเงินแผ่นดิน ฐานความผิดเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังและการงบประมาณ ลักษณะของคดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดทางวินัยการเงินการคลังและการงบประมาณที่ขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง และ หลักกฎหมายปกครองและบรรทัดฐานการปฏิบัติราชการที่ดีเกี่ยวกับวินัยการเงิน การคลังและงบประมาณของรัฐ

คุณสมบัติผู้เข้ารับการอบรม เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจ จำนวนประมาณ ๑๕๐ คน

หัวข้อวิชาในการอบรม ประกอบด้วย

๑. หลักกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังและงบประมาณภาครัฐ
๒. กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
๓. ข้อพิจารณาทางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังของรัฐและการตรวจเงินแผ่นดิน
๔. คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

กำหนดเวลาการอบรม

วันพุธที่ ๘ - วันศุกร์ที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ รวม ๓ วัน

สถานที่อบรม

โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ค่าธรรมเนียมการอบรม จำนวน ๗,๒๐๐ บาท ค่าใช้จ่ายนี้รวมถึง เอกสารประกอบการบรรยาย ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม (ไม่รวมค่าที่พัก)

การสมัครเข้ารับการอบรม

สมัครโดยส่งใบสมัครทางโทรสารไปที่สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หมายเลขโทรสาร ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ และโอนเงินค่าลงทะเบียนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ (อาคารบี) ชื่อบัญชี “หลักสูตรกฎหมายปกครองระยะสั้น” เลขที่บัญชี ๙๕๕-๐-๓๔๘๗๐-๙ และส่งใบ PAY-IN พร้อมใบสมัครทางโทรสารหมายเลข ๐๒-๑๔๓-๙๘๖๐ หรือทาง E-mail : frda.admc@gmail.com

การสำรองห้องพัก

กรณีผู้เข้ารับการอบรมประสงค์เข้าพักในโรงแรมริชมอนด์ ถนนรัตนานิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี ที่จัดอบรมโปรดติดต่อสำรองห้องพักโดยตรงกับเจ้าหน้าที่โรงแรมที่ คุณเสกสรร ประเกียร โทร.๐๘๖-๓๐๓-๙๙๗๑, ๐๘๔-๘๗๗-๗๔๘๑

สำหรับผู้ชำระค่าลงทะเบียนแล้ว หากไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ต้องแจ้ง สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง ก่อนเปิดการอบรมล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ สัปดาห์ มิฉะนั้นจะไม่สามารถขอรับค่าธรรมเนียมคืนได้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรมทางปกครอง มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง หรือติดต่อ โทร. ๐๒-๑๔๑-๑๐๓๔, ๐๙๘-๑๔๑-๑๒๙๐ E-mail : frda.admc@gmail.com หรืออ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.frda.or.th

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันพฤหัสบดีที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

ตารางบรรยาย

หลักสูตรกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน การคลัง และ งบประมาณ

ระหว่างวันที่ ๘ ถึงวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๕

ณ โรงแรมริชมอนด์ ถ.รัตนธิเบศร์ จ.นนทบุรี

วัน/เดือน/ปี	เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.		เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
พ. ๘ มิ.ย. ๖๕	หลักกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังและ งบประมาณภาครัฐ	พิธีประทานอาหารว่าง เวลา ๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น.	หลักกฎหมายเกี่ยวกับวินัยการเงินการคลังและ งบประมาณภาครัฐ
พ. ๙ มิ.ย. ๖๕	กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน		กฎหมายว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน
ศ. ๑๐ มิ.ย. ๖๕	ข้อพิพาททางกฎหมายปกครองเกี่ยวกับวินัยการเงิน การคลังของ รัฐและการตรวจเงินแผ่นดิน		คดีพิพาทเกี่ยวกับวินัยการคลังและการงบประมาณ

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม